

HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10

Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế



Năm 2023 được chọn là năm dữ liệu số quốc gia với mục tiêu phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Để khai thác dữ liệu số hiệu quả, thời gian qua, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cùng người dân trong tỉnh đã sáng tạo và linh hoạt trong quản lý dữ liệu, tích cực khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sáng tạo, linh hoạt trong chuyển đổi số

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình là đơn vị y tế đầu tiên trong tỉnh áp dụng phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt với quyết tâm cải tiến thủ tục khám chữa bệnh nhằm mang lại sự an toàn, giảm chờ đợi cho người bệnh và giảm áp lực công việc cho cán bộ, nhân viên. Từ tháng 9/2022, đơn vị triển khai thí điểm, đến nay, sau hơn 1 năm, cán bộ, nhân viên, đặc biệt là người bệnh đến khám và điều trị rất

phấn khởi vì sự tiện lợi. Chỉ cần sử dụng 1 thẻ khám chữa bệnh thông minh giống như thẻ ngân hàng là người bệnh có thể thanh toán tất cả các dịch vụ trong bệnh viện; có thể đặt lịch khám bệnh, kiểm tra hồ sơ bệnh án, trả kết quả ngay trên điện thoại. Từ khi triển khai đến nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã phát hành được 4.544 thẻ, số tiền thu qua thẻ khoảng 170 triệu đồng. Ông Bùi Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Việc khám và điều trị tại Bệnh viện hiện nay chủ yếu ứng dụng

công nghệ thông tin và các ứng dụng trong chuyển đổi số (CĐS), nhờ đó đã khai thác tối đa dữ liệu số trong hoạt động khám chữa bệnh. Hiện tại, cùng với ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đang triển khai hệ thống bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy, bác sĩ đi buồng bệnh dùng máy tính bảng để chỉ định các y lệnh trực tiếp thay cho cảm bệnh án giấy... Đây có thể coi là bước đột phá trong khám và điều trị của Bệnh viện. Với các doanh nghiệp (DN), CĐS đang ngày càng tác động

ngày càng mạnh mẽ đến mọi hoạt động. Để trở thành DN số và tận dụng được những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các DN trong tỉnh không ngừng đổi mới và sáng tạo. Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bao bì Hương Sen (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh), để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, Công ty không ngừng đổi mới phương pháp quản lý và đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo ông Nguyễn Bá Ngọc Trương, Giám đốc sản xuất của Công ty, hiện

tại hầu hết các công đoạn trong Công ty đều tự động hóa bằng máy móc hiện đại, lao động thủ công dần được thay thế bằng máy móc giúp DN giảm nhân công, cạnh tranh được về giá thành, giảm chi phí, nâng cao năng suất. Chẳng hạn, tại bộ phận dệt của Công ty, trước đây nếu sản xuất 10.000 hàng cần 5 lao động. Hiện nay, với máy móc hỗ trợ chỉ 1 lao động lành nghề có thể đảm nhiệm, qua đó tiết kiệm gần 400 triệu đồng/năm chi phí nhân công. Công ty đang triển khai quản lý dữ liệu bằng phần mềm thay vì nhập dữ liệu bằng phương pháp thủ công, giảm hao phí phát sinh, qua đó mang lại lợi nhuận tối đa cho DN.

Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

Chủ đề của ngày CĐS quốc gia năm 2023 là "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị". Về chủ đề này, tại hội nghị tổng kết công tác CĐS quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng từng nhấn mạnh: Sự khác biệt căn bản của CĐS chính là tạo và khai thác dữ liệu để sinh ra giá trị mới. Năm 2023 là dữ liệu số sẽ tập trung vào các vấn đề gồm bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành và địa phương, mở dữ liệu để kết nối chia sẻ, đồng thời cần quan tâm đến an toàn dữ liệu.

Tại Thái Bình, từ khi thực hiện chương trình CĐS quốc gia, việc tạo lập, kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu giữa các cơ quan của tỉnh, huyện và các địa phương được triển khai đồng bộ, tạo tiền đề thúc đẩy CĐS nhanh trên cả 3 trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Theo tổng hợp của Sở Thông tin và Truyền thông, trong lĩnh vực chính quyền số,



Chi nhánh Công ty TNHH Bao bì Hương Sen (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh) đầu tư máy móc hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

tính đến tháng 9/2023 mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 100% số ban, ngành thuộc tỉnh, 100% UBND cấp huyện và cấp xã; 51,72% người dân có danh tính số/tài khoản định danh điện tử. Toàn tỉnh có 817.250 người sử dụng thẻ căn cước công dân đi khám chữa bệnh; có 835.987 lượt sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong hoạt động kinh tế số, đã hỗ trợ 11 DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh xây dựng website; hỗ trợ 5 DN quảng bá thông tin, hình ảnh, sản phẩm trên website uy tín của Bộ Công Thương; hỗ trợ 18 DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh xây dựng giải pháp truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa; hỗ trợ 3 đơn vị ứng dụng giải pháp bán hàng thông minh, 3 DN, hợp tác xã tham gia sàn thương mại điện tử uy tín trong nước và nước ngoài. Hoạt động xã hội số đã xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ 97%; đã nhập được 1.567 số dữ liệu hộ

tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định: Việc khai thác tốt dữ liệu số mang lại hiệu quả rất lớn, góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, DN; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ dựa trên dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung truyền truyền về CĐS nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức và DN về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của CĐS, coi CĐS là nền tảng phát triển trong mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, không ngừng thúc đẩy phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm phục vụ tốt hơn người dân và DN.

NGUYỄN CƯỜNG

Kiến Xương

Khởi động mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ"



Lãnh đạo xã Bình Định (Kiến Xương) giới thiệu với người dân các nội dung, tiêu chí của mô hình.

Hướng đến xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền thân thiện, tạo thuận lợi cho người dân, vừa qua huyện Kiến Xương đã triển khai thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ".

Ông Đỗ Xuân Lục, Trưởng thôn Hòa Bình, xã Bình Định chia sẻ: Tôi thường xuyên đến trụ sở UBND xã giải quyết công việc của người dân trong thôn và của gia đình, trong đó có những công việc liên quan đến thủ tục đất đai, đầu tư thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ".

lắng nghe, tiếp thu và đưa ra những định hướng phát triển cho thôn. Hy vọng sau khi xã thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" sẽ giúp đội ngũ cán bộ, công chức xã ngày càng chuyên nghiệp, đem lại sự hài lòng cho người dân hơn nữa.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long (cụm công nghiệp Vũ Ninh) nhận xét: Ngay từ ngày đầu tư vào cụm công nghiệp tôi đã nhận được sự giúp đỡ, phối hợp nhiệt tình của chính quyền xã Vũ Ninh trong công tác tuyển truyền, vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch, nhất là sự phối hợp trong quá trình cấp nước khi gặp các sự cố về đường ống cũng như phòng ngừa trạm cấp nước sạch. Ngoài ra, xã còn phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện hỗ trợ một cách tốt nhất trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án sớm đi vào đầu tư xây dựng và hoạt động. Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền xã đã tạo động lực để doanh nghiệp nỗ lực bảo đảm chất lượng nước tốt

nhất cho người dân, đồng thời tích cực chung tay ủng hộ các hoạt động chung như xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương, góp sức đưa Vũ Ninh sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao. Vì thế, tôi rất vui và tự hào khi được UBND xã trao tặng thư cảm ơn trong buổi ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ".

Theo kế hoạch của huyện Kiến Xương, xã Bình Định và xã Vũ Ninh là hai địa phương được chọn làm điểm thực hiện mô hình. Để mô hình phát huy hiệu quả đúng như tên gọi, hai địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo từng tiêu chí cụ thể, đồng thời quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức về các nội dung, tiêu chí của mô hình. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, góp phần tạo sự gắn kết, gần gũi với nhân dân, chuyển từ chính quyền quản lý hành vi chính sang phục vụ. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chính quyền hai xã đã chủ động xây dựng các

mẫu thư xin lỗi, cảm ơn, chúc mừng, chia buồn với người dân; niêm yết công khai các biểu mẫu, thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí và chương trình phát triển kinh tế - xã hội để nhân dân được biết. Ông Lại Đức Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Vũ Ninh khẳng định: Xã sẽ thực hiện tốt phương châm "dẫn biết, dẫn làm, dẫn làm, dân kiểm tra, biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn, thấu hiểu và chia sẻ các vướng mắc của người dân, tổ chức"; đội ngũ cán bộ, công chức có thái độ tôn trọng người dân, cá nhân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã sẽ gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên, nhất là trong giao tiếp, ứng xử và giải quyết công việc với nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Lục, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 08 về xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025, Huyện ủy Kiến Xương đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời chỉ đạo hai xã làm điểm mô hình này. Để sớm hoàn thiện mô hình, huyện yêu cầu hai xã nhanh chóng đi vào hoạt động cụ thể trên từng phần việc ở tất cả các lĩnh vực, bám sát các nội dung, tiêu chí trong đề án để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong quá trình thực hiện, hướng tới đích đến của mô hình là đem lại sự hài lòng cho người dân.

THU THỦY

Tiếp sức em đến trường

Với mong muốn khuyến khích tinh thần vượt khó đi lên, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh nghèo hiếu học, các cấp phụ nữ, đoàn thanh niên trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức đến trường.

Năm học mới bắt đầu với những lo toan của các bậc phụ huynh khi phải chi nhiều khoản để đầu tư cho con em mình học tập. Điều này càng khó khăn hơn đối với những gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Thấu hiểu những trăn trở ấy, vào dịp đầu năm học, các cấp hội phụ nữ đã dành nhiều suất quà cho các em, đặc biệt là các em mồ côi. Bà Đặng Thị Hải, thôn Nam Quán, xã Đông Cáp (Đông Hưng) chia sẻ: Con trai và con dâu tôi bị bệnh trọng rồi qua đời. Cháu nội về ở với vợ chồng tôi. Đã gần 80 tuổi, sức khỏe yếu, không có thu nhập, việc chăm lo cho cháu cũng không được bằng các gia đình khác. Các cấp hội đã nhận đỡ đầu cháu nội tôi, thường xuyên tới thăm, động viên gia đình và cháu nên cả nhà như được tiếp thêm động lực vượt qua khó khăn.

Việc các cấp hội hỗ trợ kinh phí đã giúp gia đình trang bị đầy đủ đồ dùng học tập, quần áo để cháu đến trường.

Em Trần Hoàng Anh, học sinh Trường Tiểu học và THCS Vũ Bình (Kiến Xương) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ em đi làm thuê, thu nhập gần 3

triệu đồng/tháng. Trong khi đó, cả 3 mẹ con em đều mắc bệnh hiểm nghèo và đang ở nhà cầu cứu ông bà ngoại. Cả gia đình 12 người sống chung trong căn nhà cấp 4 hơn 50m<sup>2</sup> đã xuống cấp. Số tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng do Tỉnh đoàn xã hội hóa trao tặng đã tiếp thêm cho em và gia đình động lực vượt khó vươn lên. Hoàng Anh cho biết: Khi biết tin được trao tặng sổ tiết kiệm, cả nhà em ai cũng rất vui. Em tự nhủ phải cố gắng đạt kết quả cao hơn nữa trong học tập để không phụ lòng mong đợi của các anh chị thanh niên.

Cùng với Hoàng Anh và cháu nội của bà Hải, hàng trăm học sinh, sinh viên và gia đình các em đã được tiếp sức từ hội phụ nữ và đoàn thanh niên các cấp. Mỗi dịp năm học mới, các cấp hội phụ nữ ở Quỳnh Phụ đều có hàng trăm suất quà tiếp sức cho các em học sinh. Chị Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho biết: Học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo là một trong những đối tượng được các cấp hội rất quan tâm. Ngoài các công dụng hỗ trợ thường xuyên hoặc đột xuất, mỗi dịp chuẩn bị cho năm học mới các cấp hội đều tranh thủ mọi nguồn lực để tổ chức thăm, tặng quà cho các con. Cùng với đó, hội phụ nữ cơ sở còn tăng cường phối hợp với các đoàn thể, ban đại diện phụ huynh và nhà trường để xuất thực hiện chính sách miễn,

giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ mồ côi ở địa phương. Giá trị món quà có thể không lớn song quan trọng hơn cả đó là tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng dành cho các con, tiếp thêm niềm tin để các con cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, trở thành những công dân có ích trong tương lai.

Đối với các cấp bộ đoàn, việc tiếp sức cho học sinh đến trường được thực hiện qua chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Bình" gắn với các phong trào như "Đông hành với thanh niên trong học tập", gây quỹ "Lợn đất tình thương", "Vi bạn nghèo", "Tiếp sức đến trường", "Vi đàn em thân yêu"... Trong dịp dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 173 hoạt động tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao 32 suất học bổng, hỗ trợ hơn 7.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Sự chung tay tiếp sức của các cấp bộ đoàn, hội, các ngành và cộng đồng xã hội đã kịp thời hỗ trợ các em học sinh nghèo, mồ côi tiếp tục đến trường. Những suất học bổng, chiếc cặp sách, xe đạp hay những tập vở không đơn thuần là một món quà, nó còn là động lực để nuôi dưỡng những "mầm xanh" tiếp tục phấn đấu vươn lên vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

QUẦN PHƯƠNG



Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ phối hợp tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn.